

สลด. (eMail)

ส่ง : กนธ.

รับที่ : ธ2937/65

17 มี.ค. 2565 เวลา 15.35 น.



# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๙๑๑/๑๕

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร  
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการ  
บังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว (ล) ๖๔๗๙  
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการ  
กฤษฎีกาเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงาน  
บังคับคดีดำเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ในส่วนที่  
เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม  
๒๕๖๕ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว  
เห็นว่า มาตรา ๖๓/๑๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไข  
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้  
หน่วยงานของรัฐสามารถยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ศาล  
ออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนด  
ให้ชำระเงินได้ โดย “หน่วยงานของรัฐ” ตามบทบัญญัติดังกล่าว หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม  
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น  
และหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กำหนดในกฎกระทรวง สำหรับกรณีหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล  
ของกระทรวงการคลัง ประกอบด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  
กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนประกันชีวิต กองทุนประกันวินาศภัย สำนักงานความร่วมมือ  
พัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  
การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม  
ขนาดย่อม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การยาสูบแห่งประเทศไทย  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก สำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
แม้จะมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงาน  
ของรัฐและเป็นนิติบุคคลที่มีหน้าที่ออกคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินหรือใช้มาตรการบังคับ

ทางปกครองด้วยการยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินเพื่อชำระเงินตามคำสั่งเรียกให้ชดใช้  
ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ก็ตาม แต่หน่วยงาน  
ทั้งสิบหกหน่วยงานดังกล่าวมิได้มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่น ที่จะขอให้กรมบังคับคดีดำเนินการ  
บังคับทางปกครองแทนได้ กรณีจึงอาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานทั้งสิบหกหน่วยงานเป็น  
หน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๖๓/๑๕) เพื่อให้สามารถขอให้กรมบังคับคดีดำเนินการบังคับทางปกครองแทน  
อันจะทำให้การบังคับทางปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรณีนี้คณะรัฐมนตรีจึงอาจ  
พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวที่กระทรวงการคลังเสนอได้  
และเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว สำนักงานฯ จะได้ดำเนินการตรวจพิจารณา  
ในรายละเอียดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผล  
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปกรณ์ นิลประพันธ์)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองกฎหมายปกครอง

ฝ่ายวิเคราะห์และคดีปกครอง

โทร. ๐ ๖๔๗๙๒ ๘๒๕๓ (นายพรพจน์ฯ)

โทรสาร ๐ ๒๑๒๓ ๘๖๒๓

[www.krisdika.go.th](http://www.krisdika.go.th)

[www.lawreform.go.th](http://www.lawreform.go.th)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@ocs.go.th](mailto:saraban@ocs.go.th)